

## ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

## จังหวัดนครพนม

เรื่อง นางสาวปานรดา หรือโณทिया ไชยสอน หรือมีบุญเปี่ยม เป็นคนไร้ความสามารถ  
และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาวณัฐนิช ไชยสอน

คดีหมายเลขดำที่ ยชพ ๘๕/๒๕๖๗

คดีหมายเลขแดงที่ ยชพ ๑๓๘/๒๕๖๗

ด้วย นางสาวณัฐนิช ไชยสอน ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นางสาวปานรดา หรือโณทिया ไชยสอน หรือมีบุญเปี่ยม เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง ศาลได้สอบสวนได้ความว่า ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงคนเดียวของ นางสาวปานรดา หรือโณทिया ไชยสอน หรือมีบุญเปี่ยม กับนายประเมษฐ์ มีบุญเปี่ยม ซึ่งแต่งงานโดยจดทะเบียนสมรส และต่อมาได้จดทะเบียนหย่า นางสาวปานรดาประกอบอาชีพเป็นพนักงานเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสาวปานรดาป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจเสียบปลั๊กและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนาแก ต่อมาถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสกลนคร นางสาวปานรดา ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง พุดไม่ได้ ต้องให้อาหารทางสายยาง และไม่สามารถประกอบกิจการงานใด ๆ ได้ ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา โดยแพทย์มีความเห็นว่า มีภาวะทุพพลภาพ ไม่สามารถทำงานได้ และนางสาวปานรดาได้รับการลงทะเบียนเป็นคนพิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย โดยผู้ร้องเป็นผู้ดูแลนางสาวปานรดาตลอดมา ปัจจุบันนางสาวปานรดา ยังคงรับราชการ แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยทางต้นสังกัดแนะนำให้นางสาวปานรดาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จหรือบำนาญ แต่นางสาวปานรดาไม่สามารถดำเนินการให้ปากคำหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ นอกจากนี้ นางสาวปานรดา มีทรัพย์สินเท่าที่ตรวจพบ คือ เงินฝากในบัญชีธนาคารและที่ดิน ผู้ร้องประสงค์ที่จะนำทรัพย์สินของนางสาวปานรดา มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายและรักษาพยาบาลนางสาวปานรดา แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้ร้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต และไม่ เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย เห็นว่า

อาการดังกล่าวของนางสาวปานรดาเข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๘ ผู้ร้องเป็นผู้สืบสันดานและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายมิให้เป็นผู้อนุบาล ประกอบกับ ไม่มีบุคคลใดคัดค้าน เห็นสมควรตั้ง นางสาวณัฐนิช ไชยสอน ผู้ร้อง เป็นผู้อนุบาลของ นางสาวปานรดา หรืออโณทัยา ไชยสอน หรือมีบุญเปี่ยม

จึงมีคำสั่งว่า นางสาวปานรดา หรืออโณทัยา ไชยสอน หรือมีบุญเปี่ยม เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาวณัฐนิช ไชยสอน ผู้ร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กฤติเดช แส่นประดิษฐ์

ผู้พิพากษา